

ตัดไฟมหันตภัยร้ายร้านแก๊ส! โชนิ่ง-คุมกำเนตรรายใหม่

ตะลึง
ข่าว



หลังความสูญเสียจากเหตุร้านแก๊สระเบิดใน
จ.สมุทรปราการ “กรมธุรกิจพลังงาน” หน่วย
งานที่รับผิดชอบ ได้วิเคราะห์ต้นตอปัญหา
แนะแนวทางตัดไฟแต่ต้นลม **รายละเอียดหน้า 3**



ร่างความออกสันขวัญผวกกันถ้วนหน้า กับเหตุการณ์ร้านแก๊สย่านพระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่เกิดระเบิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา แรงระเบิดส่งผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างในระยะใกล้เคียงราพณาสูรตามแรงอัดอันมหากาล

สิ้นเสียงกัมปนาทเกิดไฟลุกท่วมอาคารดังกล่าว ทั้ง 4 ชั้น และลุกลามไปยังห้องข้างเคียงอีก 4 คูหา ซ้ำยังคร่าชีวิตคนงานเต็มแก๊สไป 1 ราย บาดเจ็บอีก ระนาวร่วม 20 คน!

ความสูญเสียครั้งนี้ทำให้คนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงร้านแก๊สหวั่นเกรงกันว่า เหตุการณ์แบบนี้อาจซ้ำรอยเดิม หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่กวดขันตรวจตราและให้ความมั่นใจกว่าที่เป็นอยู่

ข้อกังวลเรื่องนี้ นายเจริญ ประจำแทน รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ความมั่นใจว่า เรื่องแบบนี้หาที่ปีหนถึงจะเกิดสักครั้ง และต้นเหตุก็ไม่ได้เกิดจากความพล่อยปละละเลยของภาครัฐ แต่มาจากความสะเพร่าของคนงาน หรือความเห็นแก่ได้ของเจ้าของร้านแก๊สที่ลอบถ่ายเทก๊าซเพื่อโกงน้ำหนักก๊าซเอาเปรียบผู้บริโภค

เท่าที่ทราบจากรายงานข่าวพบว่า ร้านดังกล่าวกระทำการลักลอบถ่ายเทก๊าซโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฎหมายฐานฝ่าฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 2/2546 เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อ 22 ที่กำหนดว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดนำก๊าซที่บรรจุในถังก๊าซหุงต้มไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ หรือถ่ายก๊าซออกจากถังก๊าซหุงต้มนอกสถานที่บรรจุก๊าซไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น"

ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ชี้แจงว่า แม้กรมธุรกิจพลังงานจะมีหน้าที่กวดขันตรวจตราและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดร้านให้ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ แต่ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ผู้ประกอบการเห็นแก่ได้ โดยบางคนลักลอบถ่ายก๊าซจนเกิดอันตรายร้ายแรงขึ้น

นอกจากนี้ อุปสรรคสำคัญในการควบคุม คือ อำนาจในการออกใบอนุญาตประกอบการไม่ได้อยู่ที่กรม แต่เป็นอำนาจขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักงานเขต และเทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ที่จะพิจารณากันเอง แต่ก็น่าเห็นใจเพราะคงไม่มีใครไปนั่งเฝ้าร้านแก๊สได้ตลอดเช่นกัน

รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เสนอแนะทางออก



เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกลามไหม้ร้านแก๊ส ใน จ.สมุทรปราการ เมื่อกลางดึกวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา

การอีก 500 กว่ารายในต่างจังหวัดเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน

มาตรฐานในอนาคตที่กระทรวงพลังงานคาดหวัง คือ ร้านแก๊สห้องแถวต้องปรับปรุงให้มีมาตรฐาน ถ้าฝ่าฝืนต้องยึดใบอนุญาต ที่สำคัญจะมีการคุมกำเนิดไม่ให้มีร้านแก๊สห้องแถวเพิ่มอย่างเด็ดขาด

ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ต้องตั้งร้านห่างจากบ้านเรือนอย่างน้อย 6 เมตร และจะส่งเสริมให้ขายก๊าซหุงต้มในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป โดยเจ้าของบ้มาอาจจะขายเองหรือให้ผู้อื่นมาเช่าพื้นที่ก็ได้ เพื่อควบคุมพื้นที่ขายให้ปลอดภัย เพื่อประชาชนจะได้รับความอุ่นใจมากขึ้น

รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ทั้งทำ



ตัดไฟมหันตภัยร้านแก๊ส!

โซนนิ่ง-คุมกำเนิดใหม่

ว่า อุบัติภัยร้ายแรงแบบนี้ล้วนเกิดจากความประมาทและความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการทั้งสิ้น หากจะให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลเพียงลำพัง คงยากที่จะ "จับได้-ไล่ทัน"

ประสานงานและอบรมให้ความรู้กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 12 เขต แต่ละเขตจะรับผิดชอบประมาณ 5-6 จังหวัด โดยแต่ละจังหวัดจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกว่า "ธุรกิจพลังงานจังหวัด" สามารถติดต่อแจ้งเบาะแสหรือขอความรู้ได้

การจับผิดด้วยตัวเองง่ายๆ ว่า ร้านไหนแอบลอบถ่ายเทก๊าซหรือไม่ ทำได้ 2 วิธี คือ

1. สังเกตตะกั่วหรือปลอกพลาสติกครอบถังก๊าซว่า มีรอยบุบหรือจืดแ่งหรือไม่ ถ้ามีให้สงสัยไว้ก่อน
 2. ช้างถังก๊าซจะมีน้ำหนักถัง+ก๊าซระบุไว้ หากมีเครื่องชั่งลองชั่งดู ถ้าไม่ตรงตามที่ระบุ "โกงชั่วร้าย"
- พบร้านไหนโกงให้โทร. 1649 แจ้งกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการได้!

ด้านมาตรการแก้ปัญหาหระยะยาว รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ระบุว่า จะมีการเชิญผู้ประกอบการประมาณ 500 กว่าแห่งในกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต มาประชุมให้ความรู้ความเข้าใจร่วมกัน จากนั้นจะมีการประชุมลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบ

ร้านแก๊สห้องแถวต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ถ้าฝ่าฝืนต้องยึดใบอนุญาต ที่สำคัญจะมีการคุมกำเนิดไม่ให้มีร้านแก๊สห้องแถวเพิ่มอย่างเด็ดขาด

ดังนั้น ประชาชนทุกคนมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหา โดยทำได้ง่าย ๆ คือ หากพบเห็นร้านแก๊สรายใดประกอบการอย่างไม่ถูกลักษณะ มีกลิ่นแก๊สฉุนผิดปกติ หรือพบเห็นการกระทำผิด เช่น ลักลอบถ่ายเทก๊าซ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ธุรกิจพลังงานทันที

โดยกรมธุรกิจพลังงานจะมีหน่วยงานทำหน้าที่

ร้านแก๊สที่ได้มาตรฐาน

ตัวอาคาร สร้างด้วยวัสดุทนไฟ ระบายอากาศได้ดี ไม่อยู่ใกล้ร้านที่มีเปลวไฟ เช่น ร้านเชื่อมเหล็ก.

การจัดร้าน พื้นคอนกรีตขัดมัน ยกพื้นสูงกว่าระดับพุดบาทหรือถนน

ระบบไฟฟ้า เดินสายไฟด้วยท่อโลหะสูงจากพื้น 1.75 เมตร

ระบบกันอัคคีภัย มีเครื่องเตือนก๊าซรั่ว และถังดับเพลิงอย่างน้อยอีก 2 ถัง

หมายเหตุ : ตัวอาคารและระบบนิรภัยต้องได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน

ข้อมูล : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ว่า หากประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสเชื่อว่าคงไม่เกิดความสูญเสียขึ้นอีก และในอนาคตเชื่อว่า กฎหมายผังเมืองที่กำหนดโซนของอาคารสถานที่ตามความเหมาะสมอย่างชัดเจน จะทำให้การควบคุมร้านแก๊สเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคงไม่มีร้านแก๊สห้องแถวอีกต่อไป